

TIỀN HẢI

Khắc phục khó khăn trong nuôi trồng thủy sản

Thời gian qua, nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ sinh trưởng, phát triển của các loại thủy sản. Để chủ động phòng, chống nắng nóng, giảm thiệt hại cho thủy sản, huyện Tiền Hải đã tích cực tuyên truyền đến nhân dân triển khai các biện pháp khắc phục theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Đến nay, lượng tôm thả trên diện tích 2ha đạt khoảng 100 con/kg. Những ngày qua, tôm không chỉ yếu, chậm lớn mà còn xảy ra tình trạng chết rải rác. Cứ nắng nóng kéo dài như thế này thì vụ tôm này rất khó khăn. Biện pháp khắc phục của ông Hùng chủ yếu là sử dụng các loại chế phẩm để phân hủy mùn bã hữu cơ, tăng cường sức khỏe ô xy, điều hòa nhiệt độ mặt nước và thải loại khí độc trong ao; bổ sung Vitamin C và các khoáng chất để tăng sức đề kháng cho tôm. Ông Nguyễn Văn Chuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phú cho biết: Diện tích nuôi trồng thủy sản của Nam Phú đạt hơn 1.000ha. Với những diện tích đã thả nuôi tại các vùng chuyển đổi, chính quyền địa phương đã cử cán bộ thường xuyên đến kiểm tra, hướng dẫn và vận động người dân tăng cường các biện pháp phòng, chống nắng nóng trong điều kiện có thể nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế. Khuyến cáo người dân theo dõi, quản lý môi trường trong ao để điều chỉnh một cách hợp lý, tránh vật nuôi bị sốc nhiệt đột ngột. Khắc phục nắng nóng bằng biện pháp bổ sung nguồn nước vào ao nuôi phải xử lý môi trường, không nên đưa vào trực tiếp dẫn đến môi trường ao nuôi bị ô nhiễm, cộng thêm nắng nóng sẽ gây thiệt hại đối với diện tích nuôi trồng thủy sản.



Cán bộ lâm sinh xã Nam Phú (Tiền Hải) kiểm tra môi trường nước tại vùng nuôi trồng thủy sản.

Nuôi trồng thủy sản ở Nam Cường cũng làm vào cảnh tương tự. Nắng nóng gay gắt, cộng thêm độ mặn thấp khiến tôm, cá tại các vùng nuôi chậm phát triển. Anh Nguyễn Văn Chúc, thôn Chí Cường cho biết: Khi một số diện tích của các hộ nuôi thủy sản tại địa phương xảy ra tình trạng tôm chết rải rác, tôi đã kiểm tra diện tích nuôi tôm của gia đình thấy có hiện tượng

tôm không lột được vỏ, bơi chậm. Để khắc phục tình trạng trên, tôi đã tăng cường sức khỏe ô xy, bổ sung Vitamin C vào thức ăn cho tôm, đặc biệt là sức khỏe vào ban đêm từ 22 giờ đến 4 giờ để tăng ô xy hòa tan tăng dần, tạo điều kiện cho vi sinh vật hiếu khí phát triển sẽ làm giảm thiểu lượng khí độc trong ao. Ông Phạm Văn Vàng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Tiền Hải có tổng diện tích 5.400ha nuôi trồng thủy sản. Từ tháng 5 đến nay, thời tiết nắng nóng kéo dài, gây biến đổi bất thường về nhiệt độ, độ ẩm, xuất hiện nhiều mầm bệnh về môi trường vùng nuôi thủy sản. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, huyện đã tiến hành các đợt kiểm tra môi trường về các thông số: nhiệt độ, độ pH, độ mặn, độ kiềm tại các vùng nuôi trồng thủy sản để hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật, chủ động phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ thủy sản nuôi, góp phần giảm thiểu thiệt hại, nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong đó, tập trung hướng dẫn, đón đóc các địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản chủ động xây dựng phương án phòng, chống nắng nóng và phòng, chống dịch bệnh

cho động vật thủy sản. Cử cán bộ về cơ sở nắm bắt tình hình, giám sát và hướng dẫn các hộ nuôi tuân thủ chặt chẽ quy trình, kỹ thuật các đối tượng nuôi. Hướng dẫn người dân quản lý tốt môi trường, thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường trong ao, vùng nuôi, tình trạng sức khỏe của các đối tượng nuôi. Khuyến cáo khi thủy sản nuôi đạt cơ thu hoạch cần chủ động thu tỉa để giảm mật độ nuôi hoặc thu toàn bộ vào thời điểm thích hợp. Yêu cầu Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về tác hại của thời tiết nắng nóng, mưa bão đối với sản xuất thủy sản và các biện pháp phòng, chống theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp; chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các vùng nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là các vùng nuôi tôm bằng bể nổi, trực tiếp hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống để tránh bị thiệt hại. Khuyến cáo người dân nên bổ sung chất khoáng, Vitamin C trong khẩu phần ăn; phòng, chống dịch bệnh bằng chế phẩm sinh học nhằm tạo điều kiện cho các loại sinh vật có lợi phát triển trong ao nuôi. Các ao nuôi tôm

MANH THẮNG

ĐIỆP NÔNG

Tập trung phát triển kinh tế

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Điệp Nông (Hưng Hà) đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, lãnh đạo nhân dân thực hiện hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Điệp Nông cho biết: Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm Đảng ủy xã ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới, năng suất cao vào sản xuất. Đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại, phát triển đàn gia súc, gia cầm, sản xuất theo hướng hàng hóa. Mặc dù là xã nông thôn mới (NTM) với thành tích về sản xuất nông nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, năng suất lúa đã đạt tới kịch trần song địa phương luôn đặt ra mục tiêu sản xuất nông nghiệp phải luôn chú trọng về chất lượng, giá trị sản phẩm và sản xuất theo quy mô hàng hóa. Do đó, từ năm 2012 cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo HTX SXKD DVNN chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất bằng việc thực hiện chuỗi giải pháp đồng bộ, nhất là đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản. Ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Việt Yên chia sẻ: Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế, địa phương luôn chú trọng công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm kịp thời có những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế. Do đó, chúng tôi yên tâm và mạnh dạn đầu tư sản xuất để nâng cao thu nhập của gia đình.

70 - 80 triệu đồng/sào. Đặc biệt, HTX duy trì tốt sản xuất vụ đông đạt 90 - 95% diện tích đất lúa, đưa hệ số quay vòng đất đạt 3,2 lần. HTX cũng chỉ đạo, khuyến khích nông dân đưa cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng thuốc vi sinh, phân bón vi sinh để chăm sóc, bảo vệ rau màu. Lãnh đạo địa phương và HTX đã mạnh dạn tiếp thu những giống mới, thay đổi tập quán canh tác, liên kết với các doanh nghiệp trong bao tiêu nông sản. HTX đã ký hợp đồng với: Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed sản xuất đồ lạc, lúa BC15; Công ty Xuất nhập khẩu Đồng Giao (Ninh Bình) sản xuất ngô ngọt, đậu tương rau từ năm 2013 đến nay... Theo đó, các doanh nghiệp cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, giúp bà con yên tâm đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất. Ngoài ra, HTX còn liên tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, năng lực sản xuất cho thành viên, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất, có chế độ đãi ngộ để thu hút lao động trẻ có trình độ cao.

Để hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, địa phương đã tổ chức các lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa máy nông nghiệp, đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch, ban hành nghị quyết, triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy kết quả đạt được tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí, phấn đấu xây dựng thành công NTM nâng cao. Với những giải pháp thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo, kinh tế của xã Điệp Nông ngày càng phát triển: Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm (2015 - 2020) đạt trên 369,3 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,32%/năm. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 8,2%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 8,4%/năm; giá trị sản xuất thương mại,

MAI THỨ



Mô hình liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed trồng giống ngô TBM18 ở xã Điệp Nông (Hưng Hà).

Nắng trên công trường

Đù thời tiết khắc nghiệt nhưng những ngày qua, trên các công trường xây dựng, các cán bộ, kỹ sư và công nhân của các doanh nghiệp thi công vẫn bám trụ, cùng nhau khắc phục khó khăn, thi đua làm việc đạt năng suất, chất lượng cao, bảo đảm tiến độ lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Từ 5 giờ sáng, hàng trăm cán bộ, công nhân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành (nhà thầu thi công đường 221A) đã thức dậy và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới trên công trường. 6 giờ sáng, khi thời tiết còn mát mẻ, tất cả mọi người đều phấn khởi bắt tay vào công việc. Ai cũng hiểu, làm việc sớm để tránh cái nắng như thiêu như đốt của ngày hè. Đến 10 giờ trưa, dưới ánh nắng chói chang, nhiệt độ lên tới gần 40°C nhưng những người thợ cầu đường vẫn

cẩn mẫn làm việc. Mồ hôi ướt áo và nhả nhai trên những khuôn mặt sạm đen vì nắng; dù công việc vất vả, song ai cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành khối lượng công việc được giao đúng kế hoạch đề ra. Tranh thủ nghỉ uống chút nước cho dịu cơn khát, ông Nguyễn Công Thành, công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành chia sẻ: Những ngày qua nắng nóng, anh em ai cũng mệt nhưng chúng tôi vẫn cố gắng khắc phục, nỗ lực làm việc để hoàn thành các hạng mục công trình mà Công ty đã đặt ra, đáp ứng mong mỏi của người dân sớm được đi lại trên con đường mới to, đẹp. Chính vì vậy, tranh thủ những ngày này, chúng tôi tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ, tránh mùa mưa bão, vì khi mưa xuống, nước ngập thì mọi hoạt động sản xuất

trên công trường gần như phải dừng lại. Tại công trường dự án kè mái và trải đá nhựa mặt đường Trà Lý đoạn trên địa bàn thành phố Thái Bình, bất chấp cái nắng gay gắt, các công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường xanh vẫn miệt mài làm việc. Phải làm việc dưới trời nắng chói chang, cộng với cái nóng từ mặt đường đá hắt lên, mọi công nhân đều thấm đẫm mồ hôi. Bà Vũ Thị Xoan chia sẻ: Công nhân cầu đường công việc vốn đã vất vả vì tính chất nặng nhọc, với thời tiết nắng nóng như hiện nay thì chúng tôi phải vất vả ra để làm việc. Song, đây là công trình để điều chỉnh lũ nên chúng tôi phải cố gắng khắc phục khó khăn để làm việc, sớm hoàn thành dự án góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Không chỉ trên công trường đường 221A, đề hũu Trà Lý, sự vất vả, phải gồng mình chống chọi với nắng và nóng là hoàn cảnh chung của các công nhân trên địa bàn tỉnh như các tuyến đê, kè ở Hưng Hà, Vũ Thư, Kiến Xương, khu công nghiệp Tiền Hải... Song, không vì thế mà tiến độ hoàn thành các dự án bị chậm lại bởi sự quyết tâm của những người thợ xây dựng, cán bộ, kỹ sư các doanh nghiệp, nhà thầu thi công. Ngoài huy động phương tiện, máy móc thay sức người, các doanh nghiệp cũng có những giải pháp để vừa bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân, vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công đề ra. Ông Nguyễn Thế Hùng, chỉ huy trưởng thi công dự án đường 221A cho biết: Nhằm khắc phục ảnh hưởng của thời tiết khắc

niệt, chúng tôi đã tổ chức bố trí, sắp xếp thời gian làm việc cho cán bộ, công nhân ở công trường một cách hợp lý, như buổi sáng làm sớm nghỉ sớm, buổi chiều làm muộn nghỉ muộn và làm việc 3 ca. Quá trình thi công, đơn vị luôn chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho công nhân và có chế độ động viên, khen thưởng kịp thời cho cán bộ, công nhân làm việc sáng tạo, năng suất cao. Xác định rõ vai trò, ý nghĩa của mỗi công trình, mỗi người thợ xây dựng luôn tập trung thi công bảo đảm đúng thiết kế và có

chất lượng tốt nhất. Vượt lên những khó khăn về thời tiết, họ làm việc cần mẫn với niềm vui khi mỗi ngày nhìn thấy công trình dần hoàn thiện và hiện diện. Cũng chính niềm vui ấy mà mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân và các doanh nghiệp nhà thầu thi công đều quyết tâm thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

KHẮC ĐUẤN



Công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành thi công cầu Cổ Rồng trên đường 221A.